

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 19 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14085

หน้า: 1(ขวา), 11

Col.Inch: 34.97

Ad Value: 43,712.50

PRValue (x3): 131,137.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มท.สั่งปรับแผนรับมือ '7วันอันตรายปีใหม่' ลดอุบัติเหตุเจ็บ-ตาย เล็งแก้กม.เพิ่ม

มท.สั่งปรับแผนรับมือ '7วันอันตรายปีใหม่' ลดอุบัติเหตุเจ็บ-ตาย เล็งแก้กม.เพิ่มโทษ

มหาดไทยออก สปด.วางแผนคุมเข้ม
รับมือ "เจ็บ-ตาย" ช่วง 7 วันอันตราย

☛ ต่อ : 7วันอันตราย -หน้า 11

7วันอันตราย

ปีใหม่ ดิ่ง อปท.-ร่วมมือลดเหตุร้าย
ที่มักเกิดบนถนนท้องถิ่นถึง 86% ให้ได้
ขั้นนอศ สปด.ระดับอำเภอเพิ่มบทบาท
พร้อมตรวจสอบจุดเสี่ยง ปรับภูมิทัศน์
ลดปัจจัยเสี่ยง

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.)
มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์
อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
(สปด.) ครั้งที่ 3/2562 เพื่อเตรียม
ความพร้อมแผนบูรณาการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2563 ในการลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้
เหลือน้อยที่สุด และขับเคลื่อน
โครงการ "ตำบลขับขี่ปลอดภัย" ใน
ระดับพื้นที่ สร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย โดยมี

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายนิพนธ์กล่าวว่า การประชุม
ครั้งนี้ เพื่อให้สปด.เตรียมความพร้อม
และวางมาตรการต่างๆ เพื่อรับมือ
กับ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่
ในฐานะที่ปภ.เป็นฝ่ายเลขานุการใน
สปด.ออกไปรับฟังความคิดเห็นตาม
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ กทม.
จ.สงขลา เชียงใหม่ และ ขอนแก่น
ผลสรุปคือ ต้องมีมาตรการเพิ่มเติม
โดยการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดขึ้น
โดยเฉพาะแก้กฎหมายจราจร ที่มีบาง
ข้อกฎหมายเข้มงวดขึ้น นอกจากนี้
สปด.ระดับจังหวัด อำเภอต้องอาศัย
กลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) และระดับท้องที่เข้ามา
บูรณาการทำงานด้วย

"ที่ผ่านมามีข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ถนนในความดูแลของกรมทางหลวง
มีอยู่ประมาณ 52,000 กิโลเมตร อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
ชนบท 48,000 กว่ากิโลเมตร แต่ถนน
ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นทุกระดับ
มีอยู่ประมาณ 590,000 กิโลเมตร ดังนั้น
86% อยู่ที่ท้องถิ่น ส่วนกรมทางหลวงกับ
กรมทางหลวงชนบทอยู่ที่ 14% แต่เวลา
เกิดอุบัติเหตุมักเกิดบนถนนในความ
รับผิดชอบของท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่
ถึงกว่า 80% ฉะนั้น สปด.ระดับอำเภอ
ต้องมามีบทบาท ความเข้มงวดมากขึ้น

ในการดูแลความปลอดภัยบนถนน
ระดับท้องถิ่น "ไล่ตั้งแต่ กทม. เมือง
พัทยา อบจ. เทศบาล และอบต."
รมช.มหาดไทยกล่าวและว่า ส่วน
การเตรียมพร้อมปิดจุดเสี่ยงบน
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะป็นด้านกายภาพ
บนถนน ไฟส่องสว่าง สัญญาณไฟ
จราจร การบังคับทัศนวิสัยในการขับขี่
เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามแก้ไขปรับปรุง
ซ่อมแซม ระดับท้องถิ่นต้องมีบทบาท
สำคัญเรื่องนี้ด้วย เมื่อก่อนเราอาจจะเลข
เกยชิน เพราะคิดว่าเป็นถนนระดับชนบท
แต่ขณะนี้ทุกระดับได้พัฒนาเป็นเมือง
ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ทำให้ปริมาณ
จราจรเพิ่มขึ้น รถเพิ่มมากขึ้น

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/บทความ

วันที่: อังคาร 19 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14085

Col.Inch: 10.17 Ad Value: 12,712.50

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม

หน้า: 2(กลาง)

PRValue (x3): 38,137.50

คลิป: ชาว-ดำ



ตรวจเยี่ยม : นายทรงศักดิ์ ทองศรี
รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ จ.บึงกาฬ เพื่อ
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน
ชายแดนบึงกล่ำ “โครงการปรับปรุงพื้นที่
ริมแม่น้ำโขง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว”
และ “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
การกัดเซาะและสูญเสียดินแดนริมคลิ่ง
แม่น้ำโขงบริเวณเทศบาลเมืองบึงกาฬ”

'ทรงศักดิ์' ติดตามโครงการพัฒนาผังเมืองรวมหนองคาย

● ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่ กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานเพื่อพี่น้องประชาชน มีภารกิจ 4 ด้าน ทั้งด้านผังเมือง ด้านพัฒนาเมือง ด้านอาคาร และการบริการด้านช่าง และโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหนองคาย ก็เป็นภารกิจด้านการพัฒนาเมือง และเป็นโครงการที่สำคัญในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัดหนองคาย ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งการท่องเที่ยวของจังหวัดที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงที่มีความสวยงาม มีอัตลักษณ์ และได้มาตรฐานตลอดแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จึงเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัด

สำหรับโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหนองคาย (พระธาตุหล้าหนอง) ถนนริมโขง จังหวัดหนองคายประกอบด้วย ลานกิจกรรมริมแม่น้ำโขง ความยาว 600 เมตร ดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โครงสร้างพื้นฐาน



ทรงศักดิ์ ทองศรี



และปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำโขง ตลอดแนวเขื่อน ป้องกันตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบระบายน้ำ โครงสร้างพื้นฐาน ทำให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ ในการออกกำลังกาย เป็นลานกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ ที่จะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแลนด์มาร์คริมแม่น้ำโขงของจังหวัดหนองคายต่อไป

กรมที่ดินจัดสัมมนา 'ทรัพย์สินดิจิทัล'

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่โรงแรม บีพี สมิทลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา นาย นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบ นโยบายและตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ของข้าราชการกรมที่ดิน (ภาคใต้) มีนาย นิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายจาร์ วัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้า พนักงานที่ดินในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ร่วม นายนิสิตกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ รับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการ ของกรมที่ดิน เพื่อนำนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ตลอดจนผลการทำงานที่ ผ่านมาไปขยายผลให้ผู้บังคับบัญชาได้รับ ทราบและร่วมกันสร้างพลังในการขับเคลื่อน ภารกิจไปสู่ความสำเร็จอย่างมีเป้าหมายและ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งกรมที่ดิน ต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตาม

โมเดล สมาร์ท แลนด์ เชนจ์ (Model Smart Land Changes) เพื่อให้กรมที่ดินขับเคลื่อน ในเชิงรุก มีการปรับตัวก้าวไปสู่ความทันสมัย และธรรมาภิบาล ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนเพื่อประชาชน ประกอบกับ ปัจจุบันพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินดิจิทัล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อส่งเสริม การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และผลักดันการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพ รวม กำหนดให้มีทรัพย์สินดิจิทัลเป็นสิทธิใน การใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์แบบใหม่ ที่มีความคล่องตัวในการเปลี่ยนมือและการใช้ ประโยชน์ โดยให้ผู้ทรงทรัพย์สินดิจิทัลสามารถ โอนทรัพย์สินดิจิทัล นำทรัพย์สินดิจิทัลไปตรา เป็นประกันการชำระหนี้ โดยการจำนองและ ให้ทรัพย์สินดิจิทัลตกทอดแก่ทายาทได้ เพื่อ เป็นการแก้ไขข้อจำกัดของประมวลกฎหมาย แห่งและพาณิชย์ในการนำสังหาริมทรัพย์ไป ใช้ประโยชน์ นุคกลางของกรมที่ดินจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องดังกล่าว